
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๘  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๕  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช  โดย  รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พลต ารวจเอก พัชรวาท   
วงษ์สุวรรณ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสัญญา  นิลสุพรรณ  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน า 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ  กระทู้ถาม   
ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนน  เส้น  ๑๐๖   
ช่วงอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  ถึงอ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  และถนนหมายเลข  ๑๐๖  
ช่วงต าบลแม่ตืน  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  ถึง  ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพนู   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาในล าดับถัดไป  คือ  กระทู้ถาม  ของ  นางสาวภคมน   
หนุนอนันต์  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายภูมิธรรม   
เวชยชัย)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหวา่งการพจิารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร   
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
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ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในล าดับถัดไป  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้า 
การจัดระเบียบสายไฟฟ้า  สายสื่อสาร  และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวิชัย  สุดสวาสดิ์  เรื่อง  แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนกรณีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินท ากิน  (เขตสงวน 
ทุ่งเลี้ยงสัตว์)  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  ถาม  นายกรัฐมนตร ี เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๕ - ๑๑.๐๔  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวพิมพ์พิชชา  ชัยศุภกิจเจริญ  เรื่อง  ขอความ 
อนุเคราะห์ด าเนินการให้ก่อสร้างยกระดับถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมถนน  สายบ้าน
วังแดง  ต าบลบางระก า  บ้านบางบ้า  ต าบลชุมแสงสงคราม  อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก  สายบ้านหนองพะยอม - บ้านตระแบกงาม  ต าบลชุมแสงสงคราม  อ าเภอบางระก า   
จังหวัดพิษณุโลก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์  เรื่อง  ปัญหาเรื่องผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงพระนครศรีอยุธยา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  เรื่อง  ปัญหาน้ าท่วม
ในโครงการสง่น้ าและบ ารงุรักษานเรศวร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์  เรื่อง  การสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบด ี
ที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา 
ถนนช ารุดและเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่บ้านพะลาน - ปากแซง  ต าบลพะลาน  อ าเภอนาตาล   
จังหวัดอุบลราชธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์  เรื่อง  การปรับปรุงและ 
แก้ไขสะพานไมส้ีสม้ช ารุด  ซึ่งประชาชนใช้ส าหรับสญัจรไปสถานีคูคต  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๕  และ  ๖  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  เรื่อง  การด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
จ านวน  ๓  ครั้ง  ดังน้ี 

ครั้งที่  ๑๔  วันพฤหัสบดีที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่  ๑๕  วันพุธที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๖  และ 
ครั้งที่  ๑๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ครั้งดังกล่าว 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ   

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาระบบบ านาญพื้นฐาน 
ประชาชน  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

เนื่องจากรองประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื่อง  การศึกษาโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยง 
การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  (โครงการแลนด์บริดจ์)  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธ ารงเวช  และรองศาสตราจารยก์ิตติ  ลิ่มสกลุ  
ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  และผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  สมาชิก  อภิปราย  โดยมี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ  รองประธานคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการ   
และที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย 
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ต่อมา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่   ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ญัตติ  
เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวน 
เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี  ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่ง  นายทรงยศ  รามสูต  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที ่ ๕.๑)  โดยที่ประชมุ 
เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๔  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 
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๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์  ซึ่ง  นายมานพ   
คีรีภูวดล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
แนวทางการลดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อท าประโยชน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง  ขยาย  หรือปรับปรุงถนนสาธารณะ 
ที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายก าหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้   
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๔) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนิคมสร้างตนเอง  
หรือพื้นที่จากหน่วยงานราชการอื่นในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่ง  นายสาธิต  ทวีผล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๕) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๕  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  ภายหลัง 
การอภิปรายของสมาชิกฯ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

ก่อนเลิกประชุม  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)   
เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  โดยขอให้น าระเบียบวาระดังต่อไปนี้ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง)  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๑  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามญั 
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  คือ   
  



-  ๖  - 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน   (ฉบับที่   . . )   พ.ศ.  . . . .   
ซึ่ง  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๗) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน   (ฉบับที่   . . )   พ.ศ.  . . . .   
ซึ่ง  นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ    (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๘) 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๒๐  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี   

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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